

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/๖๒๗๘



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑) เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัดกรณีนักเรียนนักศึกษาได้รับโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้เล่นพนันออนไลน์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปลาระสำคัญการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชน
จากการพนันออนไลน์

ด้วย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ขอความอนุเคราะห์มายังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังสถานศึกษาที่มีนักเรียนนักศึกษาในสังกัดไม่ให้มีการรับ
โฆษณาเชิญชวนให้เข้าเล่นการพนันออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันพบว่านักเรียนนักศึกษา
มีพฤติกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษา
ในสังกัดของท่าน ไม่ให้มีการรับโฆษณาเชิญชวนให้เข้าเล่นการพนันออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยมอบหมายให้นางสาวกาญจนา วิจิตรบุรพา
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๖๘๗๓ ๕๕๖๓
หรือ ๐ ๒๑๒๐ ๗๒๙๐ เป็นผู้ประสานในรายละเอียดเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาแจ้งสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนธิ แยกเกษร)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๙๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๐๐

สรุปสาระสำคัญการประชุม
คณะกรรมการเฉพาะกิจป้องกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 2 มีนาคม 2564 10.30 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

1. ที่ประชุมพิจารณาร่างแนวทางการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการฯ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

กฎหมาย		
ประเด็นที่ภาคีดำเนินการแล้ว	ประเด็นที่ภาคีอยู่ระหว่างดำเนินการ	แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ
<p>1. ข้อมูลแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ครอบคลุมพนันออนไลน์และปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน (มูลนิธิธรรมรงค์ หุุดพจน์, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ)</p> <p>2. มีการเสนอข้อมูลให้แก่กลไกระดับนโยบาย เช่น คณะทำงานพิจารณาวิชาการแก้ไขปัญห่า่อนการพนัน และการพนันออนไลน์ภายใต้คณะกรรมการการกฤษฎีกาหมายการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน</p>	<p>1. การเตรียมความพร้อมกระบวนการ (ข้อมูล/กลไก) เพื่อเสนอแก้ไขกฎหมาย</p>	<p>เม.ย. 64</p> <p>ขอข้อมูลแผนการดำเนินงานประเด็นกฎหมายเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 2/2564 (มูลนิธิธรรมรงค์ หุุดพจน์/คุณณัฐพงศ์)</p>
การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนัก		
ประเด็นที่ดำเนินการแล้ว	ประเด็นที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน
<p>1. การจัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนประเด็นการเท่าทันพนันออนไลน์ เช่น สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย, โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง (สสส.), มูลนิธิธรรมรงค์ หุุดพจน์ เป็นต้น</p> <p>2. การสำรวจสถานการณ์เด็กกับพนันออนไลน์ในช่วง COVID-19 เพื่อสร้างความตระหนักต่อสังคม โดย โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง (สสส.),</p>	<p>1. ข้อมูลสถิติเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ (บก. ปอท.)</p> <p>2. ข้อมูลโทษของการริวิว/ชักชวนการเล่นพนันออนไลน์ (บก.ปอท.)</p> <p>3. ข้อมูลสถิติการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ (ดศ.)</p>	<p>ก.พ. - ก.ย. 64</p> <p>1. สนับสนุนงบประมาณบ้านพักเด็กและครอบครัวจัดกิจกรรมรณรงค์รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ก.พ. - ก.ย. 64 (ดย.)</p> <p>เม.ย. 64</p> <p>1. อบรมสภาเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันพนันออนไลน์ พิจารณาร่วมบูรณาการกับพื้นที่ของ ดย. (โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง สสส. ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน)</p> <p>2. แลกผลสถานการณ์เด็กกับการพนันออนไลน์ ช่วงการระบาด รอบ 2 ของ COVID-19 (โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง สสส. ร่วมกับ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย)</p>

การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างตระหนักรู้แก่เครือข่ายเด็กและเยาวชน		
ประเด็นที่ดำเนินการแล้ว	ประเด็นที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน
		<p>3. สภาเด็กและเยาวชนทำโครงการขอรับทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากกองทุนคุ้มครองเด็ก</p> <p>4. ดย. จัดทำหนังสือถึง วธ. เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกับกลไกระดับพื้นที่</p> <p>5. พม. บูรณาการงบประมาณกับประเด็นความทุกข์ระดับจังหวัด และผลักดันให้สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (1-11) ร่วมขับเคลื่อนงาน</p> <p>อยู่ระหว่างกำหนดวัน</p> <p>1. เปิดตัว Application ฝึกอบรม/รับแจ้งเหตุพนันออนไลน์ เชื่อมโยงเครื่องมือไปสู่กลไกต่าง ๆ เช่น สดยท. พมจ. อพม. บพด. ฯลฯ (โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง สสส.)</p> <p>อยู่ระหว่างวางแผนงาน</p> <p>1. สื่อประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้น โฆษการรวิว/ ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ , การเล่นพนันออนไลน์, ผลกระทบ ฯลฯ โดยความร่วมมือระหว่างองค์กร (media move โดยคุณนฤบดี)</p>

2. นัดหมายการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2564 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ประเด็นพิจารณา

- (1) โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันพนันออนไลน์ โดย โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง สสส. ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 9 - 11 เม.ย. 64
- (2) ข้อมูลภาพรวมและแผนการดำเนินงานประเด็นกฎหมาย โดย มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน
- (3) แผนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดย media move คุณนฤบดี
- (4) ข้อมูลสถานการณ์สถิติเด็กและเยาวชนกับการพนันออนไลน์ และเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้น โดย บก. ปอท. และ ดศ.